

## ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เข้ามาร่วมคิดและกำหนดปัญหา ความต้องการ ร่วมดำเนินการและรับผิดชอบ ตลอดจนประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา

## วัตถุประสงค์

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์โดยรวม เพื่อนำแผนพัฒนาฯ ตำบลศรีโพธิ์เงิน ที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงปฏิบัติตามแผน ทั้งทางด้าน การบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

### วัตถุประสงค์เฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

- ๑.เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินตามปัญหาความต้องการ
- ๒.เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นอื่นได้อย่างเป็นระบบ
- ๓.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณของ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

## ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีขั้นตอนการจัดทำ ๗ ขั้นตอน โดยสังเขป ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทำแผน

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปและดำเนินการเสนอโครงการ

### ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาร่วมกำหนดยุทธศาสตร์จากปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ ข้อจำกัด โอกาส

### ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้อมาวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมอย่างถูกต้อง

### ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือก โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

### ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

วัตถุประสงค์เพื่อประกอบร่างแผนพัฒนาสามปี จัดเวทีประชาคม เพื่อเสนอร่างแผน-พัฒนาสามปี

### ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

วัตถุประสงค์เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการ ตลอดจนประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

## ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรทางการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบล

### ประโยชน์จากการวางแผนพัฒนาสามปี

๑. ทำให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินดำเนินการพัฒนาอย่างมีทิศทางตรงประเด็น
๒. ทำให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินมีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน
๓. ทำให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินสามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ
๔. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๕. ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่า เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส